

ส่วนที่ ๔

การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่ปฏิบัติการปฏิบัติ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน

ที่	ยุทธศาสตร์	ด้าน	แผนงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หน่วยงาน สนับสนุน
๑	การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุขโรค สาธารณสุขการและโครงสร้างพื้นฐาน	๑. การเศรษฐกิจ ๒. การดำเนินงานอื่น	๑. อุตสาหกรรมและการโยธา ๒. งบกลาง	กองช่าง สำนักปลัดเทศบาล	กองคลัง กองคลัง
๒	การพัฒนาด้านการส่งเสริมความเข้มแข็ง ของระบบเศรษฐกิจชุมชน	๑. บริการชุมชนและสังคม ๒. การเศรษฐกิจ	๑. สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๒. การเกษตร	สำนักปลัดเทศบาล สำนักปลัดเทศบาล	กองคลัง กองคลัง
๓	การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต การแก้ไขปัญหา สังคม ความยากจน และคุณค่าทางสังคม	๑. บริการชุมชนและสังคม ๒. บริการชุมชนและสังคม ๓. การดำเนินงานอื่น	๑. สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๒. การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ๓. งบกลาง	สำนักปลัดเทศบาล กองการศึกษา สำนักปลัดเทศบาล	กองคลัง กองคลัง กองคลัง
๔	การพัฒนาด้านระบบการศึกษา ส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น	๑. บริหารทั่วไป ๒. บริการชุมชนและสังคม ๓. บริการชุมชนและสังคม ๔. บริการชุมชนและสังคม	๑. บริหารงานทั่วไป ๒. การศึกษา ๓. สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๔. การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	สำนักปลัดเทศบาล กองการศึกษา สำนักปลัดเทศบาล กองการศึกษา	กองคลัง กองคลัง กองคลัง กองคลัง
๕	การพัฒนาด้านระบบบริการสาธารณสุขและ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑. บริหารทั่วไป ๒. บริหารทั่วไป ๓. บริการชุมชนและสังคม ๔. บริการชุมชนและสังคม ๕. บริการชุมชนและสังคม ๖. การเศรษฐกิจ	๑. บริหารงานทั่วไป ๒. การรักษาความสงบภายใน ๓. สาธารณสุข ๔. เคหะและชุมชน ๕. สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๖. การเกษตร	สำนักปลัดเทศบาล สำนักปลัดเทศบาล กองสาธารณสุข ฯ กองช่าง สำนักปลัดเทศบาล สำนักปลัดเทศบาล	กองคลัง กองคลัง กองคลัง กองคลัง กองคลัง กองคลัง

ที่	ยุทธศาสตร์	ด้าน	แผนงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หน่วยงาน สนับสนุน
๖	การพัฒนาด้านส่งเสริมการบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี	๑. บริหารทั่วไป ๒. บริหารทั่วไป ๓. บริการชุมชนและสังคม ๔. บริการชุมชนและสังคม ๕. บริการชุมชนและสังคม ๖. บริการชุมชนและสังคม ๗. บริการชุมชนและสังคม ๘. บริการชุมชนและสังคม ๙. การเศรษฐกิจ ๑๐. การเศรษฐกิจ	๑. บริหารงานทั่วไป ๒. การรักษาความสงบภายใน ๓. การศึกษา ๔. สาธารณสุข ๕. สังคมสงเคราะห์ ๖. เศรษฐกิจและชุมชน ๗. สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๘. การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ๙. อุตสาหกรรมและการโยธา ๑๐. การพาณิชย์	สำนักปลัดเทศบาล สำนักปลัดเทศบาล กองการศึกษา กองสาธารณสุข ฯ สำนักปลัดเทศบาล สำนักปลัดเทศบาล สำนักปลัดเทศบาล กองการศึกษา กองช่าง กองช่าง	กองคลัง กองคลัง กองคลัง กองคลัง กองคลัง กองคลัง กองคลัง กองคลัง กองคลัง กองคลัง